

Một số kinh nghiệm của ban đại diện CMHS lớp trong việc phối kết hợp tổ chức các hoạt động học tập và câu lạc bộ cho học sinh

Kính thưa Ban Giám Hiệu trường THCS Thị trấn Văn Điền và các trưởng ban phụ huynh các lớp.

Nhờ sự phối kết hợp giữa phụ huynh, học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp nên năm học 2021-2022 lớp 8A2 đã tổ chức được một số mô hình lớp học và câu lạc bộ cho các con.

Về học tập: lớp 8A2 đã xây dựng đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong việc học. Xây dựng các tổ nhóm bộ môn để các con chia nhỏ nhóm học, giúp đỡ nhau cùng ôn luyện bài tập. Ngoài ra, ban phụ huynh lớp cũng kết hợp chặt chẽ với cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo bộ môn. Trong các cuộc họp phụ huynh ngoài nhận xét của cô giáo chủ nhiệm thì ban phụ huynh có mời các cô giáo bộ môn chính đến dự họp và chia sẻ với các phụ huynh trong lớp về tình hình của từng bạn trong lớp để phụ huynh có thể tìm ra phương pháp cùng hỗ trợ và đồng hành cùng con trong năm học. Hiện nay đa phần các con đều bước vào giai đoạn dậy thì, có bạn sớm có bạn muộn. Và như các phụ huynh cũng đều biết là chúng ta thường nói các con đang bước vào tuổi "nổi loạn". Cho nên ngoài việc kết hợp với các cô giáo trong việc học tập thì lớp đã cùng cô giáo Chủ nhiệm có những buổi chia sẻ nhỏ với các con thông qua các tiết học hoạt động tập thể để lắng nghe các tâm tư và nguyện vọng của con cũng như những câu chuyện khó sẽ chia với ba mẹ để nắm bắt kịp thời tâm tư và tình cảm của các con.

Ngoài ra ngay từ năm lớp 6, được sự ủng hộ và đồng hành của tập thể phụ huynh lớp 8A2. Ban phụ huynh Lớp 8A2 đã làm đơn đề nghị với Ban Giám Hiệu nhà trường cho thành lập câu lạc bộ bóng rổ của lớp và đã được Ban Giám Hiệu hết sức hỗ trợ và tạo điều kiện cho lớp được thành lập câu lạc bộ. Hiện nay câu lạc bộ của lớp đang hoạt động rất tích cực. Các con đến trường đều là mỗi ngày vui. Không chỉ được rèn luyện về phẩm chất đạo đức, kiến thức, các con còn được rèn luyện về sức khỏe

và tinh thần, thư giãn sau những buổi học căng thẳng. Câu lạc bộ của các con hoạt động 1 buổi/ tuần. Có chủ nhiệm câu lạc bộ, thầy cô giáo dạy và quản lý các con nên các phụ huynh trong lớp rất yên tâm và tin tưởng. Ngoài câu lạc bộ bóng rổ ra thì lớp cũng thành lập câu lạc bộ cờ vua. Các con rất hào hứng với mô hình câu lạc bộ mới mẻ của lớp. Bộ môn này giúp cho các con gắn kết với nhau hơn và nâng cao rèn luyện trí tuệ.

Trên đây là một số chia sẻ về kinh nghiệm của ban phụ huynh lớp 8A2 đã phối kết hợp cùng với tập thể phụ huynh, các em học sinh, cô giáo chủ nhiệm và Ban Giám Hiệu trường THCS thị trấn Văn Điển. Lớp 8A2 cũng rất mong trong trường học của các con sẽ thành lập được nhiều câu lạc bộ bóng rổ hơn để các con có một sân chơi bổ ích để giao lưu và tranh tài giữa các lớp. Đưa môi trường học của các con sẽ tiến gần hơn đến sự gắn kết và sẻ chia cùng nhau.

Em xin được cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường cũng như các bác Trưởng ban phụ huynh đã lắng nghe chia sẻ của lớp 8A2.